

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể bà con cử tri !

Tôi tên là: **HUỖNH ANH MINH**

Sinh ngày 30 tháng 11 năm 1966.

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, bản thân và gia đình hiện đang sinh sống tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hiện nay tôi đang công tác tại UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua 2 nhiệm kỳ được cử tri tin tưởng, giao làm người đại biểu của Nhân dân, tôi nhận thức được đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Người đại biểu Hội đồng nhân dân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý Nhà nước; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Do đó, tôi mong muốn được làm người đại biểu Hội đồng nhân dân để được cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp chung của tỉnh.

Kính thưa bà con cử tri!

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm phấn đấu, nỗ lực để đạt kết quả cao nhất về mục tiêu tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt, năng động của UBND tỉnh, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước đã nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2020 vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Với nhiều giải pháp chủ động, đổi mới, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh ngay từ đầu năm 2020 nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả quan trọng và có nhiều điểm sáng: có 21/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51% thuộc nhóm cao của cả nước, thu ngân sách đạt 11.608 tỷ đồng, đạt 169% so với chỉ tiêu Trung ương giao và đạt 114% so với Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh; đặc biệt tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,

nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng trên, trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân sẽ phấn đấu cùng với tập thể chính quyền các cấp, các ngành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tập trung giám sát những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri, như: tạo môi trường xã hội và pháp lý lành mạnh cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, phát triển đô thị... việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền...

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử nhằm giúp cho người dân và tổ chức giảm bớt thời gian đi lại và hạn chế những thủ tục rườm rà; làm cho bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư cho phát triển nhanh và bền vững.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thống nhất từ nhận thức đến hành động nhằm phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm giải trình, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

- Tiếp tục quan tâm, kêu gọi, phát huy các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Tập trung đầu tư có trọng tâm các trục đường song song, trục kết nối với các tuyến đường ĐT741, QL13, QL14 và các tuyến đường tạo không gian cho phát triển kinh tế như: tuyến hành lang song song với Quốc lộ 13, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành - Đăk Nông.

- Xây dựng hạ tầng phát triển đô thị, nông thôn, kết hợp đồng bộ giữa hệ thống đô thị trung tâm với hệ thống đô thị vùng phụ cận, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ dân cư và đô thị trở thành động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, phục vụ đi lại thuận lợi cho Nhân dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững.

Kính thưa bà con cử tri!

Để thực hiện được các mục tiêu trên, bản thân xác định cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các nội dung phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng... Xây dựng chính quyền điện tử vì mục tiêu phục vụ nhân dân.

- Chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện Hớn Quản; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã thông qua, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của huyện Hớn Quản.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được là đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn bảo vệ lợi ích của Nhà nước và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri trên địa bàn tỉnh, được nhân dân tín nhiệm. Đó cũng là động lực thúc đẩy tôi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Nếu được cử tri tiếp tục tin tưởng, giao làm người đại biểu của Nhân dân trong nhiệm kỳ tới, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức tốt, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ghi nhận đầy đủ, triển khai và giám sát kết quả thực hiện những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri. Tôi rất mong được cùng với cử tri chia sẻ trong công việc và cuộc sống./.